

KẾ HOẠCH

Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Căn cứ Kế hoạch số 123 – KH/HNDTW ngày 23/3/2016 và Công văn số 1621- CV/HNDTW ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I/-Mục đích yêu cầu:

1- Xác định vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam các cấp trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN); nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Đồng Nai liên quan đến Bình đẳng giới; VSTBPN và Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2- Tiếp tục phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; vận động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tham gia nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thay đổi hành vi, thực hiện; tăng cường công tác phối hợp liên ngành, nhân rộng những mô hình hay hiệu quả phù hợp với công tác bình đẳng giới và VSTBPN; hạn chế các trường hợp có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình tại cộng đồng.

II/- Nội dung thực hiện:

1- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới; về vai trò, vị thế của người phụ nữ trong lĩnh vực chính trị đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; phòng, chống nguy cơ bạo lực gia đình trong cộng đồng.

2- Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Hội chủ trì và công tác chuyên môn lồng ghép các nội dung thực hiện chiến lược bình đẳng giới theo mục tiêu chung của tỉnh; công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phát huy vai trò của tổ chức trong công tác hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình có biểu hiện, hành vi phân biệt đối xử về giới hiểu và có trách nhiệm chia sẻ, phân công công việc gia đình hợp lý, tránh tình trạng bạo lực; chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

3- Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tổ chức diễn đàn, mittinh, giao lưu sân khấu hóa và tập huấn các kiến thức về vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

III/- Thời gian, địa điểm, thành phần:

1- Ngày 27/6/ 2016: tổ chức diễn đàn với nội dung **“Đàn ông đích thực nói không với bạo lực gia đình”**

- **Buổi sáng:** Từ 8 giờ đến 11 giờ30 tổ chức tại huyện Long Thành

+ Số lượng và đối tượng: 250 người là Hội viên **nam** nông dân.

- **Buổi chiều:** Từ 13 giờ30 đến 16 giờ30 tổ chức tại huyện Nhơn Trạch

+ Số lượng và đối tượng: 250 người là Hội viên **nam** nông dân.

+ Địa điểm: Do huyện Long Thành và Nhơn Trạch chọn.

2- Ngày 28/6/ 2016:

- **Buổi sáng:** tổ chức giao lưu sân khấu hóa với nội dung: **“Vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình”**

+ Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ30 tại huyện Trảng Bom:

+ Số lượng và đối tượng: 250 người là Hội viên **nam** nông dân

+ Nội dung: Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Trảng Bom chuẩn bị từ 2 đến 3 tiết mục văn nghệ và 01 tiểu phẩm với nội dung nêu trên để giao lưu.

+ Địa điểm: Do huyện Trảng Bom chọn.

- **Buổi chiều** tổ chức Tổ chức Mitting tại Thành phố Biên Hòa với nội dung **“Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”**, cụ thể

+ Thời gian: Từ 13 giờ30 đến 16 giờ30

+ Số lượng và đối tượng: 300 người là Hội viên **nam** nông dân

Phân bổ như sau: Biên Hòa 200 người; Vĩnh Cửu 100 người.

+ Địa điểm: Do Hội Nông dân Thành phố Biên Hòa chọn.

3- Ngày 29/6/ 2016:

- **Buổi sáng:** tại huyện Thống Nhất: tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở và đội ngũ tình nguyện viên mạng lưới tư vấn nam giới có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình tại cộng đồng.

+ Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ30

+ Số lượng và đối tượng: 215 người là Cán bộ Hội cơ sở và tình nguyện viên mạng lưới tư vấn (*Chú ý là những người không hưởng lương từ NSNN*).

+ Địa điểm: Do Hội Nông dân huyện Thống Nhất chọn.

- **Buổi chiều** tổ chức 01 lớp tập huấn cho nam giới có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình tại cộng đồng

+ Thời gian: Từ 13 giờ30 đến 16 giờ30

+ Số lượng và đối tượng: 220 người là Hội viên **nam** nông dân

+ Địa điểm: Do Hội Nông dân huyện Thống Nhất chọn. (*Chú ý: chọn đối tượng không được trùng với đối tượng đã dự lớp vào buổi sáng cùng ngày*).

IV /-Tổ chức thực hiện:

1- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Xã hội – Dân số, Gia đình thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn và truyền thông và công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 theo nội dung đề ra.

2- Ban thường vụ Hội Nông dân các huyện và Thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm việc triệu tập học viên tham dự **đúng đối tượng, đủ số lượng** theo yêu cầu của Trung ương; liên hệ thuê hội trường, máy chiếu, nước uống cho học viên...và báo cáo về tỉnh hội trước ngày 22/6/2016 qua Đồng chí Trần Thị Hồng Hoa, sdt 090.8.147.679.

Nơi nhận:

- Thường trực TWH;
- Ban Xã hội – Dân số, Gia đình (TWH);
- TT tỉnh Hội; Ban VSTBPN tỉnh Hội;
- HND TPBH và huyện Long Thành; Nhơn Trạch; Vĩnh Cửu và Thống Nhất;
- Lưu VT; Ban TG.



Lê Bửu Châu

